

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 4 ธ.ค. 2561 หน้า 7 เรื่อง กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

## ‘อนุรักษ์พลังงาน’ ชงของบหมื่นล้าน

ชงบอร์ดไฟเขียว 6 ธ.ค.นี้  
เริ่มจัดสรรงบกลาง  
1 มี.ค.62

**กรุงเทพธุรกิจ** ● “กฤติ” ชงคณะอนุกรรมการ  
กองทุนอนุรักษ์ฯ วันนี้ ดันเปิดยื่นคำขอรับ  
งบประมาณหมื่นโครงการปี 2562 รอบที่ 2  
วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ก่อนเสนอบอร์ด 6 ธ.ค.นี้  
ด้านลดค่าน้ำมันให้วินมอเตอร์ไซด์ลิตรละ  
3 บาท คาดเริ่ม ม.ค.62

นายกฤติ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง  
พลังงาน ในฐานะประธานคณะทำงาน  
พิจารณากลับกรอกกองทุนเพื่อส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงาน (กองทุนอนุรักษ์ฯ)  
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ  
กักตุนกองทุนอนุรักษ์ฯ วานนี้  
(3 ธ.ค.) ว่าการประชุมคณะอนุกรรมการ  
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงพลังงานเป็นประธาน วานนี้  
(4 ธ.ค.) จะเสนอเดินหน้าเปิดให้ยื่นขอ  
คำรับเงินสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯ  
สำหรับดำเนินโครงการงบประมาณประจำปี  
2562 รอบที่ 2 วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้าน  
บาท เพื่อขอความเห็นชอบ

จากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมคณะ  
กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์  
พลังงาน (บอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ) ที่มี  
พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธาน ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ พิจารณา  
อนุมัติเปิดโครงการ เพื่อให้โครงการ  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทันกรอบ  
งบกลางปีที่จะเริ่มวันที่ 1 มี.ค.2562

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา  
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการ  
อนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ได้จัดอบรม  
วิธีการเขียนคำขอโครงการฯ เพื่อรับ  
เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ให้เป็นไป  
ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การ  
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535  
มาตรา 25 ที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์และ  
หลักเกณฑ์การขอใช้งบประมาณไว้  
ชัดเจน มีวิธีการวัดผลได้ และโครงการ  
ต้องไม่ซ้ำซ้อน

โดยการตั้งหลักเกณฑ์การขอรับ  
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนงาน  
ต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน เช่น แผน  
พัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  
(พีดีพี) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

เป็นต้น ซึ่งในแผนพีดีพีก็จะมีโครงการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพลังงาน  
ทดแทน และปีหน้าประเทศไทยจะเป็น  
เจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียน ซึ่งจะ  
เน้นในเรื่องของพลังงานทดแทน ดังนั้น  
การดำเนินงานของกองทุนฯ จะต้องเน้น  
เรื่องของการอนุรักษ์พลังงานที่ต้อง  
ดำเนินการได้จริง กรณีเป็นโครงการที่สร้าง  
ประโยชน์ในชนบท จะได้รับการพิจารณา  
เป็นพิเศษ เช่น โรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้า  
เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากบอร์ดกองทุน  
อนุรักษ์ฯ อนุมัติเปิดโครงการปี 2562  
รอบ 2 แล้ว ก็จะเดินหน้าเปิดให้ผู้สนใจ  
ยื่นคำขอโครงการไปจนถึงเดือน ม.ค.  
ปีหน้า จากนั้นเดือน ก.พ.จะเสนอคณะ  
กรรมการฯ เพื่ออนุมัติคำขอโครงการ  
ที่ผ่านการกักตุน เพื่อจัดสรร  
งบประมาณดำเนินโครงการให้ทันกรอบ  
งบประมาณกลางวันที่ 1 มี.ค.2562 ต่อไป  
โดยยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดโครงการ  
ในรอบที่ 3 ไม่ว่างประมาณจะเหลือหรือไม่  
ซึ่งผู้ที่ต้องการขอรับสนับสนุนจะต้อง  
รอเปิดรอบต่อไปคืองบประมาณสำหรับ  
ปี 2563

ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการกองทุน  
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อ  
วันที่ 26 ต.ค.2561 ได้พิจารณากลับกรอก  
โครงการที่เสนอเข้ามาขอใช้งบประมาณ  
กองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562 ที่มี  
วงเงิน 10,448 ล้านบาท มีโครงการเสนอ  
เข้ามา 955 โครงการ วงเงิน 33,341  
ล้านบาท คณะกรรมการฯ อนุมัติจัดสรร  
งบประมาณเพียง 56 โครงการ วงเงิน  
1,056 ล้านบาท โดยรอบต่อไปที่จะ  
เปิดให้เสนอโครงการรอบ 2 ในวงเงิน  
ที่เหลืออยู่ 9,432 ล้านบาท ในเดือน มี.ค.  
2562

สำหรับโครงการช่วยเหลือมอเตอร์ไซด์  
รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซด์) ให้เติมน้ำมัน  
แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ในราคาส่วนลด  
3 บาทต่อลิตรนั้น ขณะนี้กระทรวง  
พลังงานอยู่ระหว่างประสานรายละเอียด  
กับกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเริ่ม  
ใช้ได้ทันเดือน มี.ค.2562 โดยต้องเป็น  
ผู้ที่มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
และขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก  
อย่างถูกต้องเท่านั้น ซึ่ง 80% ของวิน  
มอเตอร์ไซด์ทั่วประเทศอยู่ในต่างจังหวัด  
เป็นส่วนใหญ่

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ โปสْتُทุเดย์

วัน เดือน ปี 4 ธ.ค. 2561 หน้า A5 เรื่อง กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

# ถกบอร์ด 6ธ.ค. คลอดเงื่อนไข เบิกจ่ายกองทุน

โปสْتُทุเดย์ - จ่อชง “พล.อ.อ.ประจิน”  
เคาะโครงการกองทุนอนุรักษ์หมื่นล้าน 6  
ธ.ค.นี้ ขณะที่วินมอเตอร์ไซค์รอน้ำมันถูก  
เดือน ม.ค. 2562

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง  
พลังงาน เปิดเผยว่า เตรียมเสนอแนวทาง  
การเปิดให้ยื่นคำขอสนับสนุนเงินจากกองทุน  
อนุรักษ์พลังงานสำหรับงบประมาณปี 2562  
รอบที่ 2 วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท  
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริม  
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ.  
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็น  
ประธานวันที่ 6 ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  
จะเปิดให้มีการยื่นขอรับเงินสนับสนุนได้  
ทันทีไปจนถึงเดือน ก.พ. 2562 เพื่อให้  
โครงการสามารถได้รับเงินจัดสรรได้ภายใน  
วันที่ 1 มี.ค. 2562 โดยโครงการดังกล่าว  
หากมีการอนุมัติไม่เต็มวงเงินที่เปิดไว้จะ  
ไม่เปิดให้ยื่นข้อเสนอในรอบที่ 3 อีก โดยจะ  
ปิดโครงการทันที และจากนั้นจะเข้าสู่การ  
พิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณปี 2563

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลดค่าครอง  
ชีพประชาชนให้กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ถือ  
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับส่วนลดราคา  
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์  
95 ในอัตรา 3 บาท/ลิตร ขณะนี้กระทรวง  
พลังงานได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง  
ถึงเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม  
ทั้งแหล่งเงินที่จะเข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจาก  
ไม่สามารถใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  
ได้คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ เพื่อให้โครงการ  
ใช้ทันเดือน ม.ค. 2562 ■